



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI
VP: 28 Mạc Đĩnh Chi, P.Đakao, Q.1,
TP.HCM
ĐT: 028-38292805 - Fax: 028-38223088

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2019

Số: 100.../CV-HAI

V/v: Giải trình kết quả kinh doanh và phương
án khắc phục

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Nông dược HAI (“**Công ty/Nông dược HAI**”) xin gửi lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành tới Quý Sở đã quan tâm và giúp đỡ Công ty trong thời gian vừa qua.

Nông dược HAI đã hoàn thành việc công bố thông tin Báo cáo tài chính (“**BCTC**”) riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2018 theo quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Theo yêu cầu của Quý Sở tại Công văn số 862/SGDHCM-NY ngày 22/04/2019, Nông dược HAI xin giải trình về số liệu lợi nhuận sau thuế trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2018 của Công ty như sau:

Nguyên nhân chủ yếu của việc giảm lợi nhuận sau thuế trên BCTC hợp nhất là do việc điều chỉnh giảm khoản lãi thu được từ việc chuyển nhượng phần vốn góp của Nông dược HAI tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Địa ốc HAI (“**Địa ốc HAI**”) cho các tổ chức, cá nhân khác theo phương pháp lập BCTC hợp nhất quy định. Về bản chất, kết quả kinh doanh hợp nhất của HAI bị lỗ chủ yếu là do phương pháp trình bày BCTC hợp nhất, không phải do ảnh hưởng của các rủi ro liên quan đến hoạt động kinh doanh của HAI vì trên thực tế số lãi từ việc chuyển nhượng phần vốn góp của Nông dược HAI tại Địa ốc HAI vẫn được ghi nhận đầy đủ tại BCTC riêng của Nông dược HAI.

Do nguyên nhân dẫn tới việc giảm lợi nhuận sau thuế trên BCTC hợp nhất của Nông dược HAI không xuất phát từ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm tài chính 2018 và không ảnh hưởng tới hoạt động của Công ty trong thời gian tới mà không cần biện pháp khắc phục.




Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty hơn nữa, Nông dược HAI đã và đang triển khai kế hoạch tái cấu trúc lại toàn bộ hệ thống, trong đó tập trung vào việc rà soát, hoàn thiện hệ thống kinh doanh và mạng lưới phân phối bán hàng, quản trị tốt hơn chi phí hoạt động.

Về kế hoạch và định hướng phương án kinh doanh cụ thể sẽ được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên dự kiến sẽ tiến hành trong Quý 2 năm 2019.

Trên đây là giải trình của Công ty về lợi nhuận sau thuế trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2018 của Công ty để Quý Sở xem xét, chấp thuận.

Nông dược HAI rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Quý Sở trong thời gian tới.

Trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- UBCK NN;
- Lưu: VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI

TỔNG GIÁM ĐỐC



QUÁCH THÀNH ĐÔNG

